



สำนักงาน กสทช.

ได้รับเอกสารไว้แล้ว เลขที่รับ... ๒๒. ๒๑๗๓๗

๒๕ ก.ค. ๒๕๕๖

โทร. 0 2271 0151 ถึง 60 สาย

มูลนิธิเสียงธรรมชาติเพื่อประชาชนฯ

๓๐๙/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านตาด

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

เลขที่ ม.ธ.ป. ๐๖๙ /๒๕๕๖

### ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานงานกับ กสทช.เขต ว่า มูลนิธิเสียงธรรมชาติ ได้ยื่นคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานครบ ทั้ง ๑๒๘ สถานีทั่วประเทศแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องแจ้งความประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เจริญพร ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สำเนาถึง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต ทั้ง ๑๔ เขต

อ้างถึง ประชาสัมพันธ์ของ กสทช. เรื่อง การแจ้งความประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงผ่านทางเว็บไซต์ กสทช. วันที่บันทึก : ๑๒/๐๗/๒๐๑๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อเครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมชาติเพื่อประชาชน ๑๒๘ สถานีที่มูลนิธิเสียงธรรมชาติเพื่อประชาชนฯ ได้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว

ตามที่ กสทช. ได้ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการวิทยุแจ้งความประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลและจำนวนของสถานีวิทยุที่อยู่นอกระบบการกำกับดูแลของ กสทช. ความละเอียดตามอ้างถึงแล้วนั้น

ปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. กสทช.เขต ๑๑ (ชุมพร) ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ กสทช. ไปที่สถานีวิทยุเสียงธรรมชาติเพื่อประชาชน สามร้อยยอด โดยไม่ยอมลงจากรถ และมีได้ติดต่อแจ้งวัตถุประสงค์ในการเข้ามาภายในบริเวณสถานีวิทยุ ให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นแต่อย่างไร แต่มีท่าทางตรวจเช็คต่าง ๆ เมื่อเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุได้เข้าไปสอบถาม เจ้าหน้าที่ กสทช. จึงได้ลงจากรถและถามว่า เสาสูงเท่าไร เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุจึงตอบว่า ๑๒๐ เมตร แต่เจ้าหน้าที่ กสทช. ยังใช้เครื่องมือตรวจต่อไป และกล่าวว่า สูง ๑๒๐ เมตร เมื่อทางสถานีสอบถามอีก เจ้าหน้าที่ กสทช. จึงได้กล่าวว่า เครื่องมือที่เตรียมมาสามารถตรวจคลื่นวิทยุของสถานีวิทยุที่รบกวนวิทยุการบินได้ เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุ จึงถามว่า รบกวนหรือไม่ เจ้าหน้าที่ กสทช.ตอบว่า คลื่นวิทยุของสถานีแห่งนี้ไม่ได้รับกวนวิทยุการบิน จากนั้น เจ้าหน้าที่ กสทช.ได้สอบถามว่า สถานีฯ ได้ยื่นคำขอ แล้วหรือยัง และนำเอกสาร ๒ แผ่น มาให้ทางสถานีไปแจ้งความประสงค์ประกอบกิจการ ซึ่งทางสถานีฯ ได้แจ้งว่า ได้ยื่นคำขอ ไปแล้ว

เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่า กสทช.เขตยังไม่ได้รับรายชื่อของเครือข่ายสถานีวิทยุของมูลนิธิเสียงธรรมชาติเพื่อประชาชนฯ ที่ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน กรุณาแจ้ง กสทช.เขตทั่วประเทศให้ทราบถึงรายชื่อของสถานีวิทยุทั้ง ๑๒๘ แห่งที่มูลนิธิเสียงธรรมชาติฯ ได้ยื่นคำขอ เรียบร้อยแล้ว และกรุณาแจ้งให้ กสทช.เขตทราบด้วยว่า มูลนิธิเสียงธรรมชาติฯ เป็นผู้ได้รับสิทธิในการใช้คลื่นความถี่เพื่อทดลองออกอากาศกระจายเสียง โดย กทช. และ กทช.ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. ยอมรับเงื่อนไขอนุญาตให้ใช้ลักษณะทางเทคนิคประเภท ๓.๓.๔ สถานีวิทยุชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะในเชิงประเด็น ตามประกาศ กทช.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว

(วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นมา พร้อมได้ดำเนินการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั้ง ๔ ภาค ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการออกประกาศหลักเกณฑ์อนุญาตบริการชุมชนที่ครอบคลุมในเชิงประเด็นแล้ว แต่กระบวนการร่างประกาศฉบับนี้ยังไม่เริ่มต้นก็เนื่องมาจากความล่าช้าของ กสทช. เสียเอง

นอกจากนี้ ศาลปกครองยังเมตตาพิจารณารับคำฟ้องของมูลนิธิเสียงธรรมฯ และของประชาชนผู้ฟังและผู้บริจาคที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยตรงจากกรณี ประกาศของ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือกล่าวได้ว่า ประกาศของ กสทช. ดังกล่าวเป็นประกาศพิพาทที่ศาลปกครองรับฟ้องแล้ว และกรณีการพิพาทระหว่างมูลนิธิเสียงธรรมฯ กับ กสทช./กสท. ก็ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการวินิจฉัยของศาลปกครอง

ดังนั้น ก่อนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระทำการใด ๆ ควรพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ และควรดำเนินการอย่างไร้ประนีประนอมแบบมิตรเพื่อนร่วมทุกข์ในวิถีสงสารตามคติธรรมในพระพุทธศาสนา โดยให้เกียรติติดต่อประสานงานสอบถามล่วงหน้ามายังสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ แห่งนั้นๆ หรือมูลนิธิเสียงธรรมฯ สำนักงานใหญ่อุดรธานีโดยตรงเสียก่อน เพื่อจะได้จัดส่งเอกสารและ/หรือให้การรับรองเจ้าหน้าที่ กสทช. ทุกท่านได้เป็นอย่างดี ตามวัตรปฏิบัติที่ตรงตามในทางพระพุทธศาสนาว่าด้วยอาคันตุกัวัตร อันจะช่วยสร้างบรรยากาศอันเป็นมิตรสมกับที่เป็นลูกชาวพุทธในแผ่นดินไทยมีจารีตประเพณีที่สืบทอดมาช้านาน ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหาสาระที่สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ เพื่อประชาชนฯ นำออกเผยแพร่เป็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ล้วน ๆ ต่อจิตใจ และการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตรงตามทั้งในชาติปัจจุบันนี้และในชีวิตหลังความตายของผู้ฟัง โดยมีได้มีโฆษณาหากำไรทางธุรกิจแต่อย่างใด จึงแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับประเภทวิทยุธุรกิจโดยเฉพาะที่มุ่งเน้นความเพลิดเพลินบันเทิงปลุกเร้ากิเลสราคะตัณหาที่มีตาชั่งในสื่อมวลชนทุกแขนง

อีกประการหนึ่ง หากความผล็ผลามของเจ้าหน้าที่ กสทช. เป็นเหตุให้เกิดการกระทบกระเทือนที่ไม่เป็นธรรมและอาจขัดต่อกฎหมาย ยิ่งความเดือดร้อนต่อผู้ฟังธรรมะซึ่งมีจำนวนหลายล้านคนในประเทศ และหากมีการข่มขู่คุกคามสถานีวิทยุฯ ที่ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากสถาบันหลักของชาติ ทำให้อาจจะต้องลดพื้นที่กระจายเสียงลงอย่างไม่เป็นธรรม มูลนิธิเสียงธรรมฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามความเหมาะสมเป็นลำดับไป เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาให้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงแก่ปวงชนชาวไทยตามแบบอย่างที่ยุทธพหุศาสตร์และบรรพชนชาวไทยพาดำเนินมา และเพื่อปกป้อง “รอยมือ” “รอยเท้า” และ “รอยธรรม” ขององค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน พระอรหันต์ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เสียสละอย่างที่สุดให้กับเมืองไทย สมควรแก่การให้เกียรติยกย่องและเคารพกราบไหว้ มิใช่เหยียบย่ำทำลายมิว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

จึงเจริญพรเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการด้วย

ขอเจริญพรมาพร้อมหนังสือนี้



(พระมนฑนจิตต์เกษม ฐัมมชโร)

กรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน  
ทำการแทนประธานมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ